

Cảnh giác với những "việc làm thêm mà dễ dàng kiếm được tiền"

Hiện đang có rất nhiều trường hợp kẻ xấu sử dụng tài khoản của người khác mua bán những món đồ bất hợp pháp trên mạng, lấy địa chỉ giao nhận hàng là các căn hộ bỏ trống sau đó dụ dỗ các du học sinh, người nước ngoài làm công việc nhận những món đồ đó.



Những việc làm thêm không đáng tin trên mạng như 「Nhận gói hàng tại nhà và chuyển đến địa điểm đã chỉ định」 hay 「Chỉ cần đến nhận đồ tại một căn hộ bỏ trống là được trả tiền」 ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

Hả~ Cảnh sát đây! Đây là đồ mua bán trái phép Cô đã bị bắt!

Vâng

Kiện hàng của chị đây

CHỈ CẦN NHẬN HÀNG VÀ CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM CHỈ ĐỊNH

Cuộc sống ở Nhật tốn kém thật đó ~

Việc làm thêm đơn giản thế này thích thật đây

Chỉ cần gửi cái này đi là được rồi nhỉ

Được nhận tận 10 man lận

CHỈ CẦN ĐẾN NHẬN ĐỒ TẠI MỘT CĂN HỘ BỎ TRỐNG

Có việc làm thêm nào dễ kiếm tiền không ta ~

Hả~ Cảnh sát đây! Anh đã bị bắt vì hành vi đột nhập trái phép

Đến căn phòng này nhận đồ là được rồi nhỉ

Cơ mà đây là phòng của ai ấy nhỉ..

Kiểm được tận 10 man cơ á

Về thủ đoạn phạm tội

- Các tổ chức tội phạm lợi dụng tài khoản ID và mật khẩu của người khác thông qua việc truy cập trái phép để mua đồ trên mạng. Sau đó ,
 - Thuê du học sinh, người nước ngoài nhận và gửi những món đồ này cho tội phạm
 - Dùng địa chỉ của những căn phòng trống để mua hàng, sau đó thuê du học sinh, người nước ngoài đến lấy đồ
 Những vụ án dùng các thủ đoạn như trên đang phát sinh khá nhiều.
- Nếu vào những căn phòng trống mà không được cho phép hoặc nhận những món đồ đó, bạn sẽ trở thành đồng phạm và sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật.

Trường hợp nhận những món đồ đó

Tội trộm cắp **Phạt tù tối đa 10 năm hoặc phạt tiền tối đa 50 man**
 (※Tội danh sẽ khác nhau tùy thuộc vào hình thức phạm tội)

Trường hợp xâm nhập trái phép căn phòng trống

Tội xâm phạm chỗ ở của người khác **Phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 man**

Hãy cẩn thận đối với những công việc "Kiếm tiền dễ dàng chỉ với việc nhận đồ hộ"

